
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี 24 ปีท่ี 2  
ครั้งท่ี ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  
วันพฤหัสบดีท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 
โดย ณัฐทิพย์  กบิลคาม 

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 

นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ี 2 ทําหน้าท่ีประธานและก่อนท่ีจะ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อน
ของประชาชน เพ่ือฝากให้รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการแก้ไขต่อไป โดยการอภิปราย
ดังกล่าว สมาชิกใช้เวลาประมาณ ๙๐ นาที 

จากนั้น ประธานได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซ่ึงเริ่มจากกระทู้ถามสด ท้ังนี้ประธานได้
แจ้งให้  ส.ส.อรรถวิชช์   สุวรรณภักดี  ผู้ ต้ั งกระทู้ถามสด เรื่อง การพบกันระหว่างรัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหมของไทยและกัมพูชา  และท่ีประชุมว่า เนื่องจากรัฐมนตรีท่ีจะมาตอบกระทู้ดังกล่าวติดภารกิจ
ไม่สามารถมาตอบชี้แจงในวันนี้  จึงขอเลื่อนกระทู้ไปในการประชุมครั้งต่อไป 

ต่อจากนั้นเป็นการถามตอบกระทู้ถามสด ๓ เรื่อง ดังนี้ 

๑. กระทู้ถามสด เรื่อง โครงการรับจํานําข้าว ตั้งถามโดย ส.ส.นิยม ช่างพินิจ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า  

ตามท่ีรัฐบาลได้ดําเนินโครงการรับจํานําข้าว เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน โดยดําเนินโครงการผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.กส. ซ่ึงการดําเนินโครงการ
ดังกล่าวจะมีผลกระทบในความม่ันคงหรือฐานะการเงินของธนาคาร และมีความชัดเจนในราคาของการรับจํานํา
อย่างไร 

นายธนุศักดิ์  เล็กอุทัย  รมช.กระทรวงการคลัง   ได้ตอบชี้แจงเก่ียวกับหลักการดําเนินการของ 
ธ.ก.ส.ว่ามีความม่ันคง มีผลประกอบการท่ีดี และมีสภาพคล่องสูงเป็นอย่างมาก ส่วนปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
โครงการรับจํานําข้าวนั้น รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยรัฐบาลได้พยายามปรับปรุงแก้ไขกระบวนการและการ
ดําเนินการมีความรอบคอบรัดกุมมากข้ึน 

๒. กระทู้ถามสด เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป เพ่ือสนับสนุนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งถามโดย ส.ส.ปกรณ์  มุ่งเจริญพร  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พรรคภูมิใจไทย จังหวัดสุรินทร์ โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า  

ตามท่ีรัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ได้ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณี
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการบริหารการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นอย่างมาก 
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นายวราเทพ  รัตนากร  รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลให้ความสนใจใน
เรื่องนี้ และได้เร่งในการดําเนินการเรื่องดังกล่าว ล่าสุดได้กําหนดหลักเกณฑ์การโอนเงินให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเสร็จสิ้นแล้ว  และจะพยายามโอนเงินสนับสนุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ รวมถึงยอมรับว่ามีเงิน
ค้างจ่ายโอนให้ อปท. กว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท สาเหตุของความล่าช้า เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ตรง
กับหลักเกณฑ์การโอนงบประมาณ  อย่างไรก็ตามขอให้  อปท. เตรียมแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนา
ท้องถ่ินให้พร้อม เม่ือรัฐบาลโอนเงินให้ก็จะสามารถบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวได้ทันที และใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้  รัฐบาลจะพิจารณาโอนงบประมาณให้ อปท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๗ 

๓. กระทู้ถามสด เรื่อง การลงนามสันติภาพ ตั้ งถามโดย ส.ส.เจะอามิง  โตะตาหยง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรประชาธิปัตย์  จังหวัดนราธิวาส โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า 

ตามท่ีผู้แทนของรัฐบาลไทยได้ลงนามเจรจาสันติภาพกับผู้แทนกลุ่มแกนนําบีอาร์เอ็นท่ีประเทศ
มาเลเซีย เพ่ือให้สถานการณ์ความรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบ แต่ปัจจุบันเหตุการณ์กลับทวีความ
รุนแรงมากข้ึน ทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซ่ึงเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยของประเทศชาติ ท้ังนี้ผู้ต้ังกระทู้ได้ต้ังข้อสังเกตว่าบุคคลของขบวนการ BRN ซ่ึงเป็นผู้ลงนาม
สันติภาพปัจจุบันไม่มีอํานาจในการสั่งการ ทําให้เหตุรุนแรงไม่ลดลง 

รตอ. เฉลิม  อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี  ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาตอบชี้แจง 
ท้ังนี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลดําเนินการเรื่องดังกล่าวภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยคณะ สมช.และคณะ
ผู้แทนของกลุ่มขบวนการบีอาร์เอ็นร่วมลงนามสันติภาพ  โดยมีรัฐบาลมาเลเซียอํานวยความสะดวก และการลง
นามสัญญาสันติภาพครั้งนี้เป็นการลงนามระหว่างคนไทยกับคนไทย ไม่ได้ลงนามกับมาเลเซียดังนั้นไม่เข้าข่าย
มาตรา ๑๙๐ และมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากบุคคลผู้ลงนามเป็นบุคคลระดับแนวหน้า โดยมีนายกรัฐมนตรี
มาเลเซียเป็นสักขีพยาน รวมท้ังการลงนามเพ่ือเจรจาสันติภาพดังกล่าวไม่มีเง่ือนไขท่ีจะทําให้ไทยเสียเปรียบ และ
ยังไม่ได้เริ่มเจรจา  ท้ังนี้จะเริ่มเจรจาสันติภาพ ในวันท่ี ๒๘ มีนาคมนี้ 

เม่ือจบวาระกระทู้ถามสดแล้ว ต่อไปเป็นกระทู้ถามท่ัวไป ดังนี้ 

๑. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง มาตรการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติท่ีดินและป่าไม้ ตั้งถามโดย ส.ส.
นริศ  ขํานุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์  จังหวัดพัทลุง โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า 

ประเทศไทยในอดีตอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ท้ังป่าไม้ ท้ังพ้ืนท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ 
ต่อมาได้มีการสัมปทานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การทําสัมปทานป่าไม้ การทําสัมปทานเหมืองแร่ การทําสัมปทานการ
ระเบิดหิน การทําสัมปทานการดูดทราย ฯลฯ จึงทําให้ทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศลดลงอย่างรวดเร็ว แม้
ปัจจุบันจะได้ยกเลิกการทําสัมปทานในบางเรื่องแล้วก็ยังมีการลักลอบการใช้ทรัพยากรในทางท่ีผิด เช่น การบุก
รุกตัดไม้ทําลายป่า การละเมิดกฎหมายแหล่านี้ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายไป นอกจากนี้การละเมิด
กฎหมายในบางเรื่อง เช่น การระเบิดหิน ยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ การดูดทรายทําให้ตลิ่งทรุดหรือทางน้ํา
เปลี่ยนเส้นทางได้ ดังนั้นสมควรท่ีรัฐบาลจะต้องมีมาตรการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ จากเหตุผล
ดังกล่าวจึงขอเรียนถามว่า 

๑. รัฐบาลดําเนินการแก้ไขปัญหาป่าไม้อย่างไรบ้าง 
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๒. รัฐบาลมีการเร่งรัดในการดําเนินคดีกับผู้ท่ีละเมิดกฎหมายในการทําสัมปทานในเรื่องการ
ระเบิดหินและการดูดทรายหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด หรือในรายท่ีไม่ได้รับการทํา
สัมปทานแต่มีการกระทําผิดจะมีมาตรการในการแก้ปัญหานี้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

๓. รัฐบาลมีนโยบายในการออกเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินให้กับผู้ท่ีครอบครองท่ีดินอย่างถูกต้องอย่างไร 
ขอทราบรายละเอียด และมีวิธีการป้องกันการออกเอกสารสิทธิ์ซํ้าซ้อนกับท่ีดินสาธารณะ เช่น 
พ้ืนท่ีป่าต่าง ๆ เพ่ือเป็นการป้องกันการบุกรุกทําลายป่าอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ตอบชี้แจงว่า 
จะได้เร่งตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ตามท่ีผู้ต้ังกระทู้กล่าว ส่วนการระเบิดหินและการดูดทรายนั้น  ผู้ดําเนินการ
จะต้องได้รับสัมปทานก่อน หากมีการบุกรุกหรือกระทําผิดกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีจะรีบดําเนินการสั่งให้หยุดหรือ
ยกเลิกการสัมปทานทันที หรือดําเนินการสั่งพักใบอนุญาตหรือยกเลิกใบอนุญาตหากพบว่ากระทําความผิดจริง 
ส่วนโครงการปลูกป่านั้นจะดําเนินการในบริเวณพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรม และจะต้องกําหนดเขตให้ชัดเจน รวมท้ังได้
กําชับให้มีการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ว่ามีประโยชน์หรือไม่ และจากการสํารวจพ้ืนท่ีป่าท่ีถูกบุกรุก พบว่า 
เหลือเพียง ๓๓% (๑๐๗ ล้านไร่) ซ่ึงรัฐบาลได้ขอให้หลายหน่วยงานร่วมลงนามMOU เพ่ือร่วมกันป้องกันและ
ปราบปรามการทําลายป่าไม้ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕  ส่วนการออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนนั้น ได้กําชับให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๒. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในจังหวัดชัยนาทขาดการพัฒนา ตั้งถาม
โดย ส.ส. พายัพ  ป้ันเกตุ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า  

                 อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท มีแหล่งน้ําขนาดใหญ่ คือ บึงหนองโรง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีประมาณ ๖,๐๐๐ 
ไร่ ปัจจุบันมีสภาพต้ืนเขิน รกร้าง ไม่สามารถใช้ประโยชน์เป็นท่ีเก็บกักน้ําได้ ทําให้พ้ืนท่ีเกษตรกรรมในเขต
อําเภอเนินขาม อําเภอหันคา และอําเภออ่ืน ๆ ท่ีใกล้เคียง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรอย่าง
รุนแรง ท้ัง ๆ ท่ีจังหวัดชัยนาทเป็นพ้ืนท่ีตั้งเข่ือนเจ้าพระยา จึงขอเรียนถามว่า 

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําบึงหนองโรงในพ้ืนท่ี
อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด 

๒. เหตุใดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงปล่อยปละละเลยต่อการพัฒนาแหล่งน้ําดังกล่าวมาเป็น
เวลานาน ขอทราบรายละเอียด 

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่อ่ืน ๆ อีกหลายแห่งในจังหวัด
ชัยนาท เช่น บึงประจํารัง ซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ ๘๐๐ ไร่ หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

                 นายยุคล  ล้ิมแหลมทอง รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตอบชี้แจงว่า พ้ืนท่ี
ดังกล่าวมีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาต่อไปและได้ต้ังงบประมาณเตรียมการพัฒนาไว้แล้ว รวมท้ังได้ชี้แจงสาเหตุ
ของการไม่สามารถดําเนินการได้ต้ังแต่ปี ๒๕๕๔  และจากการตรวจสอบแล้วจึงได้มีการต้ังงบประมาณในปี 
๑๕๕๗ จํานวนกว่า ๑๖๗ ล้านบาท รวมถึงได้ตั้งงบผูกพันไปถึงปี ๒๕๕๙ โดยต้ังงบประมาณปีละกว่า ๑๕๐ ล้าน
บาท  จากนั้น รมว.เกษตรฯ ได้ชี้แจงเก่ียวกับแผนการพัฒนาลุ่มน้ําขนาดใหญ่อ่ืน ๆ ซ่ึงจะดําเนินการต่อไป 

๓. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การขุดลอกขยายลําน้ําหมัน ในพ้ืนท่ีตําบลกกสะทอน ตําบลนาหอ 
ตําบลปากหมัน ตําบลนาคี และตําบลด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตั้งถามโดย ส.ส.เปล่งมณี  เร่ง
สมบูรณ์สุข  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดเลย โดยผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า  
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ลําน้ําหมันเป็นลําน้ําสายหลักในพ้ืนท่ีอําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีต้นกําเนิดท่ีบ้านหมันขาว 
ตําบลกกสะทอน และไหลผ่านพ้ืนท่ีหลายตําบลในอําเภอด่านซ้าย จนไปบรรจบกับแม่น้ําเหือง  ซ่ึงเป็นเส้นแบ่ง
เขตแดนไทย-ลาว ท่ีบ้านปากหมันตําบลปากหมัน รวมระยะทางประมาณ ๙๗ กิโลเมตร ปัจจุบันลําน้ํามีสภาพ
ต้ืนเขินจากการถูกน้ํากัดเซาะตลิ่ง ส่งผลให้เกิดปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนเนื่องจากระบายน้ําไม่ทัน ส่วนในฤดูแล้งก็
มีปัญหาน้ําต้ืนเขิน ไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้อุปโภค บริโภค และทําการเกษตรได้ เพราะไม่มีระบบชลประทาน
สําหรับกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง ส่งผลให้ประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกข้าว ข้าวโพด และมัน
สําปะหลัง ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง สมควรให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องส่งเจ้าหน้าท่ีไปสํารวจและบรรจุเข้า
แผนพัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือขุดลอกขยายลําน้ําหมัน ระยะทาง ๙๗ กิโลเมตร ในพ้ืนท่ีตําบลกกสะทอน ตําบลนาหอ 
ตําบลปากหมัน ตําบลนาดี  และตําบลด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าว
ได้รับประโยชน์ในการทําการเกษตร ซ่ึงมีพ้ืนท่ีการเกษตรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ไร่ ช่วยลดการอพยพแรงงานและ
สร้างเศรษฐกิจการเกษตรให้แก่ประชาชนไม่น้อยกว่า ๔,๑๓๑ ครอบครัว ใน ๕ ตําบล ๒๙ หมู่บ้าน ตลอดจนทํา
ให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน จึงขอเรียนถามว่า คณะกรรมการบริหารจัดการ
น้ําและอุทกภัย (กบอ.) จะสั่งการไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ส่งเจ้าหน้าท่ีไปสํารวจและบรรจุเข้าแผนงาน
พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือขุดลอกขยายลําน้ําหมัน ในพ้ืนท่ีตําบลกกสะทอน ตําบลนาหอ ตําบลปากหมัน ตําบลนาดี 
และตําบลด่านซ้าย อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รวมระยะทาง ๙๗ กิโลเมตร ในวงเงินงบประมาณ 
๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) ได้หรือไม่ และจะดําเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

นายปลอดประสพ  สุรัสวดี  รองนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า หลังน้ําท่วมใหญ่ในปี ๒๕๕๔ ปีท่ี
แล้ว(ปี ๒๕๕๕) ได้มีการจัดสรรงบประมาณลงไปเพ่ือการสํารวจลําน้ําหมันแล้ว และในปีนี้จะได้ดําเนินการ
สํารวจเพ่ิมเติม เพ่ือรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาลําน้ําหมัน  ท้ังนี้กระทรวงฯมี
แนวทางดําเนินการพัฒนาลําน้ําดังกล่าว  โดยจัดทําแผน สร้างอ่างเก็บน้ํา  สร้างฝาย และทําแก้มลิงเป็นระยะ 
รวมท้ังการขุดลอกลําน้ํา และเม่ือศึกษาสํารวจออกแบบเสร็จสิ้นแล้วจะได้ดําเนินการทันที คาดว่าจะสามารถ
ดําเนินการได้ภายใน ๓ ปี 

เม่ือจบวาระกระทู้ถามท่ัวไปแล้ว ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ...  ซ่ึงค้างพิจารณามาจากเม่ือวานนี้ (พุธท่ี ๖ มี.ค. ๕๖) ซ่ึงร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว มีหลักการและเหตุผลเพ่ือนํามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีไม่
เป็นส่วนราชการ แต่อยู่ในกํากับของรัฐ หรือเรียกว่ามหาวิทยาลัยนอกระบบ ท้ังนี้ในการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวาง ซ่ึงมีท้ังผู้ท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยผู้ท่ีเห็นด้วย 
เห็นว่า การนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบจะทําให้สามารถบริหารจัดการท่ีคล่องตัวและมีอัตลักษณ์ สามารถจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่สังคมยิ่งข้ึน และสามารถแข่งขัน
ได้ในระดับนานาชาติ โดยคํานึงถึงความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่วนสมาชิกฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วย 
ได้ให้เหตุผลว่า การนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบจะเป็นเหตุให้ค่าเล่าเรียนสูงข้ึน ทําให้นักศึกษาท่ีไม่มีความ
พร้อมด้านการเงิน  จะขาดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สมาชิกบางท่านไม่เห็นด้วยกับการตัดคําว่า
ราชภัฎออกจากชื่อมหาวิทยาลัย สมาชิกบางท่านเห็นว่าการนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบจะทําให้เกิดแหล่ง
ธุรกิจทางการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาท่ียากจนจะไม่สามารถเข้าถึงได้  เม่ือสมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้นลง  จากนั้นรมต.
เสริมศักด์ิ  พงศ์พาณิช  รมช.ศึกษาธิการได้ตอบชี้แจงถึงความพร้อมในการออกนอกระบบ และย้ําว่าจะสามารถ
พัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อกังวลเรื่องการข้ึนค่าหน่วยกิตนั้น ได้รับคําตอบจากผู้บริหารของ
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มหาวิทยาลัยฯว่าภายใน ๓ – ๔ ปี ข้างหน้านี้ยังไม่มีโครงการข้ึนค่าหน่วยกิตแต่ประการใด และหากข้ึนค่าหน่วย
กิต  ก็จะไม่มีผลย้อนหลังซ่ึงจะไม่ทําให้นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ต้องได้รับความเดือดร้อน 

ภายหลังรัฐมนตรีตอบชี้แจงแล้ว และก่อนท่ีท่ีประชุมจะลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ...หรือไม่  ได้มีสมาชิกเสนอนับองค์ประชุม ปรากฏว่าเม่ือนับองค์
ประชุมแล้ว มีจํานวนสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม ประธานจึงได้สั่งปิดประชุมในเวลา ๑๖.๐๘ นาฬิกา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


